

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

*Tôi tên là:* **VŨ NGỌC LONG**

*Sinh ngày:* 23/8/1971.

*Thường trú:* Đường Lý Tự Trọng, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

*Chức vụ hiện nay:* Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước hết, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể quý vị cử tri cùng gia đình lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Bản thân tôi được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Luật và Quản lý nhà nước, cùng với kinh nghiệm gần 25 năm công tác ở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, trực tiếp tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước liên tục từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa X đến nay. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ quyết tâm cam kết thực hiện các công việc sau:

**Thứ nhất**, liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương. Nghiên cứu, kịp thời chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Nhiều năm phục vụ Quốc hội, với nhiệm vụ là lãnh đạo văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi đã tham mưu cho Đoàn Đại biểu Quốc hội giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm, như vụ tranh chấp đất đai giữa công dân Cựu Tây Phương và Bô Hữu Tường ở thành phố Đồng Xoài, vụ khiếu nại bản án của bà Nguyễn Thị An ở Phước Long...và rất nhiều khiếu nại, kiến nghị cụ thể của cử tri tỉnh nhà về vướng mắc trong thi hành án dân sự, về chính sách đối với người có công, về ô nhiễm môi trường ... đã được văn phòng

tham mưu cho Đoàn Đại biểu Quốc hội có ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đầy đủ, kịp thời. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi càng có cơ hội phát huy sở trường và kinh nghiệm công tác đóng góp hiệu quả hơn nữa trong công tác dân nguyện đối với cử tri tỉnh nhà.

**Thứ hai**, về công tác lập pháp: Tích cực tham gia thảo luận đóng góp về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại các kỳ họp Quốc hội. Phát hiện những hạn chế, bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật để kiến nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung, nhất là các quy định hiện hành đang cản trở sự phát triển của tỉnh Bình Phước như pháp luật về đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch, đấu thầu... Khắc phục tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật với nhau, giữa luật chung và luật chuyên ngành, giữa văn bản hướng dẫn luật này và văn bản hướng dẫn luật khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và các cấp các ngành của địa phương.

**Thứ ba**, thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội của địa phương, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri tỉnh nhà để có cơ sở tham gia hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách cũng như nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Đặc biệt là tranh thủ cơ chế và nguồn lực để đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, các khu kinh tế và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước, nâng cao đời sống của nhân dân.

**Thứ tư**, làm tốt chức năng đại diện, luôn nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, là đầu mối liên hệ giữa cử tri với chính quyền các cấp ở địa phương cũng như của nhân dân tỉnh nhà với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Tích cực tham gia các đoàn công tác của tỉnh làm việc với các ngành hữu quan ở trung ương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nhiệm kỳ vừa qua, với chức trách, nhiệm vụ là Chánh văn phòng, trực tiếp tham mưu phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp tại Hà nội, tôi đã góp phần bố trí lịch làm việc cho Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh, các ngành hữu quan của Bình Phước làm việc với Chính Phủ và các Bộ, ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, nhất là cơ chế thuận lợi cho Bình Phước phát triển.

Kết quả bước đầu có thể kể đến đó là: Hệ thống giao thông trọng điểm kết nối vùng đang từng bước được hình thành trong tương lai gần: Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương – Chơn Thành đang dần hiện thực hóa mà Bình Phước được tin nhiệm chỉ định là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư dự án. Dự án xây dựng Cầu Mã Đà kết nối Bình Phước – Đồng Nai, sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính Phủ thuận chủ trương. Quốc lộ 14 chuẩn bị được mở rộng, nâng cấp... Bên cạnh đó, những vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng từng bước được tháo gỡ, những bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thiếu chỉ tiêu đất ở, đất sản xuất... đang được tổng cục đất đai, Bộ tài nguyên Môi trường ghi nhận và tham mưu Chính Phủ xem xét, giải quyết.

Được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quê hương Bình Phước, đối với tôi, vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là trước nhân dân, cử tri tỉnh nhà. Với kinh nghiệm gần 25 năm công tác phục vụ Quốc hội, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bản thân, tôi tin tưởng sẽ hoàn thành tốt Chương trình hành động của mình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tin nhiệm của đồng bào, cử tri.

***Xin trân trọng cảm ơn!***